

## TỜ TRÌNH

**Kính gửi :** - Sở giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng  
- Phòng giáo dục huyện Vinh Bảo.

Hội người mù huyện Vinh Bảo là tổ chức xã hội đặc thù được thành lập năm 1976. Hội hoạt động nhằm mục đích chăm sóc, bảo vệ quyền lợi và tạo điều kiện tốt nhất để người mù và người kém mắt trên địa bàn huyện được học chữ, học nghề, tham gia lao động sản xuất tạo thu nhập cho bản thân thông qua các hoạt động của Hội đã triển khai. Hiện nay Hội đang theo dõi và quản lý 322 hội viên trong đó có 70 hội viên trong độ tuổi lao động. Trong nhiều năm qua Hội tích cực tư vấn động viên cho người mù tham gia các lớp học nghề xoa bóp bấm huyệt do thành hội tổ chức, nhiều người mù và kém mắt đã có công việc làm ổn định và thu nhập trung bình đạt 5 triệu đồng trên tháng. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau mà nhiều người mù không tiếp cận được nghề xoa bóp bấm huyệt, hiện đang sinh sống tại địa phương làm các ngành nghề thủ công do Hội tổ chức thu nhập không ổn định gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Hiện nay Hội chúng tôi có 03 tổ nhóm sản xuất đóng gói tăm tre nhân đạo thu hút gần 30 lao động tới làm việc. Các tổ chức nói trên đã tạo ra môi trường lao động làm việc cho người mù giúp họ tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, vui đi sự mặc cảm tự ti và sự khắc nghiệt của bệnh tật. Trong những năm gần đây việc tiêu thụ sản phẩm của người mù trong huyện làm ra gặp muôn vàn khó khăn do phải cạnh tranh với những sản phẩm của người sáng mắt. Để các tổ nhóm sản xuất đóng gói tăm tre nhân đạo của Hội hoạt động ngày một tốt hơn, có tính chất bền vững, tạo được cơ hội việc làm, thu nhập cho nhiều người mù trên địa bàn huyện giúp họ vui đi những khó khăn trong cuộc sống. Hội người mù huyện Vinh Bảo Kính đề nghị sở giáo dục và đào tạo TP Hải Phòng giúp cho Hội triển khai bán sản phẩm tăm tre nhân đạo tại các trường học trên địa bàn huyện Vinh Bảo. Kính mong Sở GD Hải Phòng và Phòng giáo dục huyện Vinh Bảo xem xét, phê duyệt cho phép triển khai theo nguyện vọng của Hội và tạo những điều kiện tốt nhất để Hội hoàn thành chức năng chăm sóc, bảo vệ tạo điều kiện tốt nhất để người mù vượt khó vươn lên có cuộc sống ổn định, bớt đi mặc cảm, bình đẳng hoà nhập với cộng đồng và xã hội. Hội người mù huyện Vinh Bảo xin chân trọng cảm ơn ./.

TM. BAN CHẤP HÀNH HUYỆN HỘI



**CHỦ TỊCH**  
*Vũ Duy Khanh*

UBND HUYỆ VĨNH BẢO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
HỘI NGƯỜI MÙ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

### GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi : Sở giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng  
Hội người mù huyện Vĩnh Bảo  
Giới thiệu ông : Phạm Văn Hưng – Ủy viên BCH huyện Hội Vĩnh Bảo.  
Được cử đến Sở giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng liên hệ công việc.  
Kính mong quý cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ ông Phạm Văn Hưng.  
Giấy này có giá trị đến hết ngày 12 tháng 11 năm 2024.

Vĩnh Bảo ngày 28 tháng 10 năm 2024  
TM, BAN CHẤP HÀNH HỘI



**CHỦ TỊCH**  
*Vũ Duy Thanh*

ĐT: 0385.118.158.



